

## เบื้องหลังการจับกุมชาวบ้านชายกลัวไม้ป่าที่ตลาดนัดสวนจตุจักร

..... ระบุที่ สาคริก

หวนกลับไปมองผู้ซึ่งชนชาติตะวันตกเข้ามาล่าคนแคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่หวังชนทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เป็นพื้นฐานสร้างผลประโยชน์ให้แก่พรรคพวกคนจนกระทั่งทำให้หลายชาติในเขตรัฐคงคเป็นทาส-อาวุธ เนื่องจากคนที่องดินต่อต้านอิทธิพลดังกล่าว

แม้ประเทศสยาม (ประเทศไทยในปัจจุบัน) จะรอดพ้นเงื้อมมือมาได้ แต่จริง ๆ แล้วหาใช่ว่าแผนการเข้ามายึดครองจะหยุดเพียงแค่นั้น หากอีกซึ่งยิ่งกว่านั้นจะได้แก่เป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งต้องการถือครองให้ถึงรากฐาน-ความคิดซึ่งจะก่อให้เกิดผลระยะยาว แม้ว่าจะทำให้สังคมท้องถิ่นจำต้องเสียหายแต่ก็ด้านหนึ่งย่อมมีการถ่ายเทคนจากพวกตนเข้ามาอยู่ ดังเช่นบางประเทศซึ่งคนที่องดินถูกกลืนไปแล้ว กระทั่งธงประจำชาติส่วนหนึ่งก็มีสัญลักษณ์ชาติที่เข้ามายึดครองเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วย

ผลจากการกระทำซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกจุด แม้อ่านจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ย่อมสานถึงกรณีอื่น ๆ ได้ไม่ยากหากบุคคลผู้มอมมีรากฐานที่อิสระสักหน่อย ดังนั้นการที่ประเทศไทยไม่ได้ถูกยึดครองด้วยอาวุธ จึงหาใช่ที่ว่ารากฐานความคิดจะรอดพ้นเงื้อมมือเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้วไปไม่ได้

การถูกรอบงำซึ่งปรากฏอยู่ในรากฐานความคิดคนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงมาถึงขั้นรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และสิ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนน่าจะอ่านจากผลการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏทิศทางสร้างภาวะยึดติดรูปแบบลึกลับซึ่งยิ่งขึ้นตั้งแต่พบว่า คนในชาติต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเขตรัฐรวมถึงประเทศไทย ยิ่งเติบโตสูงขึ้นมักสะท้อนให้เห็นภาพค่านิยมที่หมยบยกเอาคนมีปริญญาสูง ๆ มาเน้นความสำคัญ และนิยมการใช้อำนาจ แม้กระทั้งการใช้อำนาจเหยียบย่ำข้าใต้คนชาติเดียวกันซึ่งชีวิตยังคงอยู่ในสภาพค้อยกว่าตน

ซึ่งประเด็นหลังสุดนี้เองหากจับตามองต่อไป แม้จากอดีตซึ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อไปถึงจุดหนึ่งย่อมเกิดสภาพล้างผลาญกันเองระหว่างคนในชาติเดียวกันโดยแตกออกเป็นสองขั้วโดยเฉพาะทิศทางระหว่างหัวบนกับหัว-ล่างเป็นสังขธรรม และเมื่ออยู่บนพื้นฐานสังขธรรมย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้น

ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจากอดีตก็พบว่ามี ความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ กับอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งมัก-นำมากล่าวปรารภกันว่า**"คนไทยมีนิสัยง่าย"** ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกัน แต่เมื่อคนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ย่อมมองไม่เห็นจึงคิดได้ไม่ถึง ถ้าไม่ล้มง่ายเกินไปน่าจะนำเอาภาพความรู้สึกจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ มา ร่วมพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบของค่าความรุนแรงร่วมด้วย จึงจะรู้สึกถึงความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และเชื่อว่า**"หากยังมีครั้งต่อไปก็ว่าจะรุนแรงยิ่งกว่านี้ อีกทั้งมีรูปแบบที่ขาดเหตุผลหลากหลายกว่านี้ด้วย"**

ในกระแสดังกล่าว มีหลายสิ่งหลายอย่างผุดออกมาชวนให้อ่านได้ถึงสาเหตุซึ่งกล่าวมาแล้วได้อย่างชัดเจน ดังเช่น การหมยบยกเอาประเด็น**ปริมาณคนซึ่งมีปริญญาเป็นค็อกเตอร์มาก ๆ มาสร้างความรู้สึกให้คนนิยมชมชื่น** กับประเด็นของการพัฒนาการศึกษา ซึ่งล้วนหมยบยกเอาด้านรูปแบบมากแล้ว กระทั่งบางรายกล่าวว่า จะพัฒนา เศรษฐกิจด้วยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของเราเองมาใช้ป้อนโรงงาน หั้ ๆ ที่ชาติซึ่งถืออำนาจอยู่เหนือกว่า นำเอาเงินมาซื้อทรัพยากรเราไปแล้วแทบจะไม่มีเหลือ และหาใช่ว่าของเขาไม่มีแต่ไม่ยอมให้

นอกจากนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่สารภาพความจริงและมองเห็นได้อย่างกว้างขวางก็คือ **"การสร้างกระแสวิก-เยี่ยครวมถึงล่อหลอกให้คนทั่วไปซึ่งตกอยู่ในสภาพรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปเลือกตั้ง"** หั้ ๆ ที่จริง ๆ แล้ว**"การเลือกตั้ง เป็นเพียงเปลือกลักษณะหนึ่งของประชาธิปไตยเท่านั้น"** ในขณะที่คนทั่วไปตกอยู่ในสภาวะคิดเปลือกมากขั้นอย่างปราศจากเงื่อนไขกำหนดว่าเกิดจากคนมีการศึกษา ระดับต่ำ เพราะคนในแวดวงการศึกษาเองยิ่งสูงหลายคนก็ยังคงตกอยู่ใน

สภาพเช่นนี้ แมคนในกลุ่มซึ่งเข้าไปบริหารประเทศ จากช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นได้ชัด ดังได้เคยปรากฏออกมา จากความรู้สึก ขณะที่กำลังมีความขัดแย้ง เรื่องปาระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเรียนปริญญาสูง ๆ มาจากเมืองนอก กับอีก คนหนึ่งซึ่งไม่ได้เรียนมาในสาขาวิชานี้ โดยปรารภว่า "คนที่ไม่ได้เรียนเรื่องปามาจะไปรู้จักว่าคนที่เรียนมาได้ อย่างไร" ทำให้เห็นว่ามองการศึกษาจากในโรงเรียนมากกว่ามองการเรียนจากหัวใจจริง

ภาพจึงปรากฏออกมาในลักษณะเดียวกันเมื่อมีการเลือกตั้ง โดยที่โหมโรงให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้รู้ สึกว่าภาพซึ่งคนเหล่านั้นเข้าใจคือ "สิทธิที่ขาดรากฐานจริง หรือสิทธิซึ่งมีลักษณะเป็นเปลือกนอก" เพราะสิทธิอัน ควรถือเป็นรากฐานจริงน่าจะได้แก่สิทธิในการเรียนรู้จากคนระดับล่างและเยาวชนคนรุ่นหลัง ซึ่งจะช่วยให้สังคม สามารถสืบทอดต่อไปได้ และถือเป็นสิทธิซึ่งน่าจะแสดงออกได้ไม่เพียงแต่ช่วงเลือกตั้ง หากทำได้ทุกวันและตลอด ชีวิต

แต่ทุกวันนี้ภาพดังกล่าวกลับมองแทบไม่เห็นแม้แต่น้อย นอกจากในช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งอ่านได้ว่า อะไรก็ตามที่ ทำอย่างขาดความต่อเนื่องหากเป็นไปแต่เพียงช่วงซึ่งตนอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นผลตอบแทน ย่อมขาดความเป็น- ธรรมชาติจึงเป็นเพียง "มายาภาพ" ลงได้ขาดความเป็นธรรมชาติย่อมไม่อาจฝันได้นานแล้วก็เปิดเผยให้เห็น "ธาตุ- แท้ของคุณ"

ในด้านเยาวชนก็เช่นกัน ถูกลำเอាកการเลือกตั้งซึ่งเป็นเพียงเปลือกของประชาธิปไตยเข้าไปครอบเหี่ยว ร้อยไปแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ใหญ่ด้วยอคติการเลือกประชาธิปไตยเข้าไปสู่เยาวชนก็ไม่อาจจะคิดได้ดังจะ พบว่า ในช่วงเลือกตั้งครั้งนั้นมีสื่อเอาเยาวชนสองสามคนมาสัมภาษณ์ โดยที่พูดอย่างซัดอัยซัดคำว่า "ผมเป็นตัวแทน เยาวชนคนหนึ่ง" เหมือนกับ ส.ส. ซึ่งมักชอบออกมาอ้างตัวเองว่า "ผมเป็นตัวแทนของประชาชน" ดังนั้นการที่มีคนจำ นวนมากออกมาเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้ามองสวนทางกลับไปจะพบว่า นี่คือนักการเมืองซึ่งจะถูกนำไปอ้างเพื่อประโยชน์แห่งตน

และนี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคำตอบว่า เหตุใดคนกลุ่มนี้จึงมองไม่เห็นว่าการจัดการศึกษาที่ชายให้คน จลากรู้เท่าทันคนอื่น จะได้รับความสนใจแม้การนำมากล่าวถึงจากปากคนกลุ่มนี้ หากยังคงผลักดันให้ถูกครอบงำ จากด้านที่มีอิทธิพลจากรูปวัตถุกว้างขวางและหนักยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเพราะ ด้านที่มีอำนาจต้องการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน กับอีกด้านหนึ่งเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากถูกครอบงำ

เราจึงวิเคราะห์ได้ว่า การที่มีคนออกไปเลือกตั้งมากขึ้น น่าจะสืบเนื่องมาจากอิทธิพลเงื่อนไขซึ่งทำให้ แต่ละคนมีธรรมชาติซึ่งตกอยู่ในสภาพเค้นตามกระแสที่สนองประโยชน์คนในกลุ่มอำนาจมากกว่า และลงได้เป็นธรรม- ชาติจากความรู้สึกซึ่งเข้าไปแอบแฝงอยู่ในตัวเองย่อมไม่รู้สึกรู้สีกตัวเป็นธรรมดา

เราจึงแทบไม่มีโอกาสพบภาพธรรมชาติในสังคม ซึ่งมีคนที่เป็นผู้ใหญ่และมีอำนาจ ลงไปร่วมทำงานกับชาว- บ้าน ซึ่งถือเป็นสิทธิที่ทุกคนผู้รู้ถึงความหมายของความเป็นมนุษย์ควรใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คน เพื่อหวังพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามความหมายที่แท้จริง ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนให้การพัฒนาบ้านเมืองบังเกิดความเจริญได้ในระยะยาว ยิ่งได้ ผู้นำประเทศที่มีคุณสมบัตินี้ โดยเฉพาเกิดจากความจริงใจย่อมไม่มีการเห็นแก่พรรคพวก

ช่วงคืนเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งอยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง-ที่รุนแรงยิ่งขึ้น พลันก็มีข่าวการบุก- จับกุมชาวบ้านซึ่งชายกลัววัยไม้ป่าที่ตลาดคนคสวนจตุจักร" ซึ่งข่าวนี้ทำให้หลายคนรู้เท่าทันต่อกระแสครอบงำข้าม- ชาติ ———— เกิดความรู้สึก "เศร้าใจที่สุด" ในเมื่อต้องมาพบเห็นคนไทยด้วยกันเอง จากฝ่ายซึ่งมีโอกาสได้เข้า ไปรับบริการจากการจัดการศึกษาโดยที่นำเอาภาษีจากราษฎรไปใช้ และมีโอกาสได้อำนาจเหนือกว่า หันกลับมาใช้ สิ่งซึ่งตนได้รับ เป็นเครื่องมือทำลายคนที่ชีวิตยังตกอยู่ในสภาพหาเช้ากินค่ำ ซึ่งยังคงต้องการพัฒนาตนเองขึ้นมาให้ เป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมอันควรแก่ความภูมิใจ

การใช้อำนาจจับกุมชาวบ้านซึ่งนำกลัววัยไม้ป่ามาขายที่ตลาดคนคสวนจตุจักร นอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขไขปัญหา ซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ยิ่งถือเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมคนด้วยกันเองกระทั่งคนชาติเดียวกัน แม้จะอ้างว่าเป็นการกระทำที่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ก็ทำให้แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ ความเป็นคนซึ่งน่าจะเป็นของแท้ไม่

ถ้ายังไม่ล้มง่ายเกินไปน่าจะจำได้คือว่า ในช่วงรัฐบาลหลังเหตุการณ์ที่มักเรียกกันว่า **"พฤษภาทมิฬ"** ผ่านพ้นไป ได้ไม่นาน **"องค์กรวิชาชีพ ที่เรียกกันว่า ไซเตส"** ซึ่งอ้างตัวเองว่าทำเพื่ออนุรักษ์ ได้ยื่นมือเข้ามาบังคับคนใน สั้นแผ่นดินไทยให้ร่วมมือ กระทั่งประกาศบีบบังคับว่าจะปิดกั้นการค้าระหว่างประเทศ และในช่วงนั้นบุคคลผู้ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรื เดินทางไปที่ตลิ่งชันสวนจตุจักรและพบกับภาพ**"คนเอาสัตว์ป่ามาขายอย่างหลากหลาย"** อีก ทั้งมีการรายงานข่าวในลักษณะ**"เหยียบย่ำข้าวเค็มชาวบ้านอย่างอ่านได้ชัด"**

และแล้วในที่สุด เป็นเพราะคนในกลุ่มที่เรียกกันว่า**"มีภา รศึกษาสูง ๆ"** หลายคนจบปริญญาโทปริญญาเอก ก็ประชุมกันชานริบ โดยมีกร่วมกันออกกฎระเบียบบังคับให้คนทั่วไป โดยเฉพาะส่งผลกระทบชาวบ้านซึ่งชีวิตยังคงอยู่ในสภาพคือการศึกษาและคือยโอกาสอย่างขาดคุณธรรมและเมตตาธรรม" ซึ่งชวนให้อ่านได้ว่า**"ผลจากการจัดการศึกษาไทยเท่าที่เป็นมาแล้ว ผลิคนออกไปรับใช้ผลประโยชน์คนต่างชาติ"**

แต่หลายต่อหลายคนก็มักสะท้อนความจริงออกมาจากใจโดยที่มองเห็นได้แต่เพียงว่า **ปัญหาทุกวันนี้เกิดจาก คนขาดการศึกษา"** และคนที่คิด เช่นนี้มักมีแนวโน้มมองเห็นการศึกษาได้แต่เพียงในโรงเรียนและจากตำราซึ่งเป็น เพียง**"ส่วนเปลือกของการศึกษา"**เท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ผู้สมัคร ส.ส. กิติ ผู้ที่เข้าไปมีอำนาจบริหารประเทศเท่าที่ผ่านมาแล้วก็ สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเน้นอยู่กับเปลือกของการศึกษาเท่านั้น

แม้การจับกุมชาวบ้านที่สวนจตุจักรครั้งนี้ จากเหตุและผลทำให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะมีคนระแคะระคายคือก เฮอร์รวมอยู่ด้วย ถ้าไม่คิดได้แค่เพียงคน ๆ เช่นที่เคยกกล่าวออกมาว่า **คอร์ปชั่นจะต้องมีใบเสร็จมาแสดงด้วย จน ทำให้หลายคนรู้สึกอนาใจจนนึกขำไม่ออก**

ถ้าสามารถมองเห็นได้รอบด้าน ทำให้सानปัญหาถึงได้ทุกเรื่องน่าจะสรุปได้ว่า บนพื้นฐานสังคมลักษณะนี้ ย่อม มีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ภาวะทำลายตัวเองอย่างเห็นได้ชัด และจุดซึ่งถึงวาระล่มสลายย่อมมีใกล้เข้ามามากขึ้น เป็น ลำดับ ส่วนคนที่ยังคงยึดติดอยู่มากทำให้มองไม่เห็น ก็ยังคงเดินลุยต่อไปบนวิถีทางเก่าไม่ว่าจะเน้นที่รูปแบบไหนซึ่ง คงถือเป็น เรื่องของแต่ละคนที่ไม่ใครอื่นช่วยแก้ไขได้

หลายคนที่ยังมองค่านิยมย่อมเห็นว่า **นี่คือการมองสังคมในแง่ร้าย** แต่ถ้ามองเห็นอีกด้านหนึ่งย่อมเข้าใจได้ ลึกซึ้งว่า **คนที่มองในแง่ร้ายย่อมท้อแท้ทำให้ต้องอยู่เฉย ๆ** แต่ผู้ซึ่งมองด้วยความเข้าใจย่อมรู้ว่า **ไม่ว่าสิ่งใดจะเป็น ไปอย่างไรก็ตาม คนย่อมสนใจทำงานมากขึ้นโดยเหตุที่มองเห็นอีกด้านหนึ่งว่า ถ้าไม่รักษาสິงนี้ไว้ ตัวเองนั้นแหละที่พืง ต้องสูญเสียรากฐานความเป็นคนซึ่งควรจะมีมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันอันดีเป็นที่สุขของชีวิต**

ทุกสิ่งเมื่อมีเกิดย่อมมีดับ และดับแล้วย่อมเกิดใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบใด แม้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นอินโดจีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีเพียงหนึ่งเดียว มาถึงช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นลาว เขมร และเวียตนาม อีกทั้งยังมี เวียตนามเหนือ เวียตนามใต้ก่อนที่จะ มาเป็น เวียตนามเดียว **ไม่ว่าใครจะมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรืออะไร** ดังนั้น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่น หากอยู่ในรากฐานตัวเองไว้ให้ได้ และถ้าได้จริงย่อมเปลี่ยนภาพ การมองสิ่งภายนอกอย่างยึดติด มาเป็นความเข้าใจถึงความจริงได้

ดังนั้นจึงขอฝากไว้ให้คิดไว้ **ไม่ว่าสิ่งใดที่ปรากฏเห็นได้สัมผัสได้ภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไร** แม้กระทั่งใคร จะคิดว่าสูญเสียชีวิต หรือได้รับสิ่งซึ่งคนมุ่งหวัง **จริง ๆ แล้วคงไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือวิถีการ เรียนรู้ เพื่อ เข้าถึงที่สุดของความจริงซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นวิถีทางอันพืงนำสู่ความสุขโดยแท้** **ไม่ว่าใครจะไปถึงก่อนหรือหลังและต้องผ่าน วิชากรรมหนักเบาแค่ไหน** ผู้ซึ่งผ่านไปถึงจุดหนึ่งแล้วคงหันกลับมามองด้วยความรู้สึกหวังคือว่า **"ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนจงประสบโชคคือด้วยเถิด"**